



โลก: พลพวงแหง

ผมเคยได้ยินพระท่านสอนว่า ความทุกข์ของคนเรามาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ความกลัวหนึ่งและความอยากหนึ่ง กลัวว่าจะยากจน กลัวว่าจะไม่มีหน้าที่ รวยคู่เพื่อนบ้านไม่ได้ กลัวว่าจะมีคนมาขโมยเงินทองไป ส่วนความอยากนั้นคือ อยากได้อะไรก็ได้โดยเฉพาะอยากรวย อยากเป็นคนมีระดับ ก็ต้องยอมทุกข์ทรมานทำงานหนัก เคร่งเครียด เพื่อให้มีเงินทองใช้มาก ๆ จนตบปัญหาหนักโดยสุจริตก็เลยต้องหนักโดยทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม สุดท้ายกลับโดนกฎหมายเล่นงานจนจบกรรมตามกัมมัตถ์ที่เรียกว่า กรรมออนไลน์ (On-line) กลายเป็นทุกข์มหาสาหัสอีกแบบหนึ่ง เงินทองก็อาจไม่ได้ใช้ หน้าที่ไม่ต้องพูดถึง เพราะกลายเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาของสังคม อากาศและชื่อเสียงดับวูบ

บางท่านอาจจะบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดข้างต้น ใครๆ ก็รู้กันทั้งนั้นว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่อาจจะเป็นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆ หรือเปล่า เมื่อไหร่ที่คนเราเกิดมีโลกะ โทสะ โมหะ เมื่อนั้นก็เหมือนคนตาบอดหรือบ๊วจมน้ำ อารมณ์เหนือกว่าเหตุผล สติ สติ สติ หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ จึงได้กระทำความไม่ดีอาจโดยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือมีความจำเป็นอะไรบางอย่างดังที่จะเล่าสู่กันอ่านสัก 2-3 เรื่องซึ่งเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เร็วๆ นี้เอง

เรื่องแรกเป็นเรื่องของนักลงทุนหุ้นหรือคนเล่นหุ้นถูกศาลพิพากษาจำคุก 2 ปีว่าโดยไม่รอลงอาญา สาเหตุซื้อหุ้นบริษัทหนึ่งไว้จำนวนมากโดยไม่รายงานต่อ ก.ล.ต. ลักษณะการซื้อมีพฤติกรรมและเจตนาสร้างราคาหุ้น แล้วเทขายหุ้นทำกำไรถึงกว่าร้อยล้านบาท ศาลพิจารณาดูแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลายมาตรา พิพากษาให้จำคุก 4 ปีว่า สารภาพลดเหลือ 2 ปีว่า แต่โทษจำคุกไม่รอลงอาญา เพราะศาลเห็นว่าการกระทำของนักลงทุนท่านนี้ ทำให้นักลงทุนสุจริตอื่นๆ อีกจำนวนมากเสียหาย กระทั่งระบบเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศ เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ถือเป็นเรื่องร้ายแรง

เรื่องนี้ น่าจะเป็นบทเรียนของนักลงทุนรายใหญ่ทั้งหลาย อยู่่า ลึมนะครับว่าการซื้อขายหุ้นมีกติกาที่ต้องยึดถือปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ไปใช้บริการต้องให้คำแนะนำนักลงทุนตามกฎหมายบอกว่า เมื่อซื้อหุ้นบริษัทใดๆ ถึงจำนวน 5% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทนั้นๆ ต้องรายงานต่อ ก.ล.ต. ซึ่งจะเผยแพร่ให้เป็นข้อมูลแก่นักลงทุนอื่นๆ หากซื้อเพิ่มจำนวนไปอีก 5% เป็น 10% ก็ต้องรายงานอีก กล่าวคือต้องรายงานเมื่อซื้อครบ 5%, 10%, 15% หรือทุกๆ 5%

เมื่อซื้อครบ 25% เมื่อไหร่ นอกจากต้องรายงานแล้วยังต้องทำเรื่องเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทจากผู้ถือหุ้นที่เหลือทั้งหมด

สหรัฐหรือประมาณ 25.5 ล้านล้านบาท ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลดอลลาร์และเงินยูโรในตลาดโลกที่เคลื่อนไหวขึ้นลงตามการไหลเข้าออกของเงินทุน หากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้แก้ไขไม่ทัน ทรัพย์สินและหนี้สินจำนวนมากจะสลายไปด้วย การล่มสลายของสถาบันการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะสูญเสียชีวิตการจ้างงานระยะยาว ความยากจนที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลก

ข้อมูลการเตรียมยึดทรัพย์สินผู้ถือหุ้นในประเศสหรัฐอเมริกา (ลูกหนี้รับ Notice ว่าเจ้าหนี้จะเข้ายึดหนี้)		
เดือน/ปี	จำนวนลูกหนี้ (ราย)	เปอร์เซ็นต์
ธันวาคม/2551	191,478	n.a.
มกราคม/2552	273,540	+30%
กุมภาพันธ์/2553	291,000	+6%
มีนาคม/2553F	306,315	+5%
Us:ธนาคาร : ยูบีเอ็ม		

แต่วัฏจักรเศรษฐกิจในครั้งนี้หลังจากผ่าน 1. ระยะจุดปะทุ 2. ระยะเร่งเร้า 3. ระยะเกิดผลกระทบ และ 4. ระยะถดถอยแล้วอาจจะเกิดระยะที่ 5 คือ เกิดการเคลื่อนทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก เพราะโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ในโครงสร้างอำนาจทางการเมือง จะเกิดการปฏิวัติสังคมในประเทศต่างๆ การแบ่งแยกดินแดน และสงคราม อีกทั้งประเทศมหาอำนาจ (Powerful Nation Related) ที่จะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้า จะเปลี่ยนไปเป็นประเทศมหาอำนาจใหม่คือประเทศจีนและประเทศอินเดีย

ตัวเลขการขยายตัวของตลาดโทรศัพท์มือถือในประเทศอินเดีย		
ปี พ.ศ.	จำนวนผู้ใช้ (ล้านราย)	เปอร์เซ็นต์
2551	233.63	n.a.
2552F	362.30	+55%
2553F	400.00	+10%
Us:ธนาคาร : ยูบีเอ็ม		

โดยในช่วงที่เศรษฐกิจโลกย่ำแย่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2009 และ 2010 ของจีนอยู่ที่ บวก 5.1% และ 8.9% ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา จีนเป็นประเทศเดียวที่มีกำลังผลิตเหล็กดิบเพิ่ม 2.4% ขณะที่การผลิตเหล็กรวมของทั้งโลกติดลบ 24.0% และอีกประเทศที่อัตราการเติบโตสูงคือ ประเทศอินเดียมี GDP เป็นบวก 4.9% และ 7.5% ตามลำดับ

ข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ การเติบโตของธุรกิจมือถือในประเทศอินเดีย ในปี 2552 มีการคาดการณ์กันว่าขยายตัวอีกกว่า 50% เนื่องจากอินเดียมีประชากรมากถึง 1,130 ล้านคน มีผู้ใช้ใหม่ที่มาจากภาคแรงงาน ชาวนาและเกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ครับ **M&W**

หรือเรียกว่า การทำ Tender Offer เพราะเมื่อต้องการซื้อหุ้นจำนวนมากถึงระดับนี้แล้ว ถือว่ามีเจตนาต้องการครอบงำกิจการ อยาลืมกติกานั้นนะครับ เดี่ยวจะทำให้ผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว

อีกเรื่องหนึ่งยังไม่ถึงโรงถึงศาล อยู่ระหว่างการดำเนินคดี แต่ถูกอายัดทรัพย์สินและห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เท่านั้นที่ทุกขัณหาสาหัสแล้ว เพราะเงินในบัญชีธนาคารถูกอายัดหมด ห้ามเบิก ห้ามถอน ห้ามโยกย้าย เงินทองอาจไม่มีจะให้ใช้ อยากรไปเที่ยวหรือทำธุระต่างประเทศก็ไม่ได้ กลายเป็นทุกขัณหาสาหัสอีกแบบหนึ่ง

เรื่องนี้มีการขบวนการและวิธีการที่ค่อนข้างจะซับซ้อนขอสรุปย่อๆ ถึงวิธีการยกเอาเงินของบริษัทจดทะเบียน (บริษัท จ.) ดังนี้

1. ตั้งบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ป.) ไปช่วยเจรจาหนี้ของบริษัท จ. กับธนาคารจาก 150 ล้านบาท (ตัวเลขสมมติ) เหลือ 50 ล้านบาท
2. ตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บริษัท บ.) ไปซื้อลดหนี้ตามข้อ 1 เป็นจำนวน 50 ล้านบาท (ตัวเลขสมมติ)
3. บริษัท บ. ใช้สิทธิเรียกหนี้ทั้ง 150 ล้านบาท จากบริษัท จ. โดยแบ่งจ่ายเป็น 5 งวด มีการชำระไปบางส่วนจนเหลือ 50 ล้านบาทแล้วผิดนัดชำระ
4. บริษัท บ. เจรจาให้ผ่อนหนี้ใหม่โดยเอาหุ้นบริษัทย่อย (บริษัท ย.) ของบริษัท จ. จำนวนค่าเกือบหมด (บริษัท จ. ถือหุ้นบริษัท ย. 100%) มูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัท ย. สูงถึงประมาณ 800 ล้านบาท
5. บริษัท จ. ชำระได้แค่ 2 งวด ก็ผิดนัดอีก จึงถูกบริษัท บ. บังคับจำหน่ายโอนหุ้นให้บริษัท บ. เท่ากับบริษัท บ. เป็นเจ้าของ บริษัท ย. แทนโดยไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท จ.
6. หลังจากบริษัท บ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ย. แล้วก็กระทำการไต่ฟ้องทรัพย์สินของบริษัทอีกหลายรายการ
7. คณะกรรมการบริษัท จ. มีมติให้ดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง
8. ระหว่างดำเนินคดีก็ยังมียึดบังเอาเงินสดออกไปอีกหลายสิบล้านบาท ก่อนยื่นขอเข้าฟื้นฟูศาลล้มละลายกลาง พุทธการณข้างต้นเหมือนบริษัท จ. ถูกรัดจนแพบก่อนส่งเข้า ไอ.ซี.ยู. ผู้ถือหุ้นบริษัท จ. ซึ่งมีบุคคลภายนอกอยู่ด้วยได้รับความเสียหาย ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าการกระทำ

ข้างต้นมีความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา พร้อมทั้งอายัดทรัพย์สินและห้ามออกเดินทางออกนอกประเทศ

ตามกติกาที่บริษัท จ. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดูแลปกป้องผู้ถือหุ้นได้ระดับหนึ่ง การเอาหุ้นบริษัท ย. ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จ. ไปจำหน่ายประกันหนี้ใครก็ตามต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และการโอนหุ้นใช้หนี้เหมือนเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินจำนวนขนาดนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นก่อน

พิจารณาจากลักษณะของการกระทำน่าจะสื่อเจตนาชัดเจนว่ามีพฤติกรรมอำพรางเบียดบังเอาทรัพย์สินของบริษัท จ. ไป ทำให้ผู้ถือ

หุ้นบริษัท จ. เสียหายไม่ทราบว่าจะไปหรือไม่ไปที่ไปประเมินเชียวเล็บของ ก.ล.ต. ต่ำไปหรือเปล่า อยากรู้ก็ตามผู้บริหารและผู้ถูกกล่าวหาสุดท้ายจะผิดหรือถูกต้องรอผลคดีในภายหน้า แต่ที่เป็นอยู่เฉพาะหน้าเรียกว่าซื้อเสียงปั่นป่วนไปแล้ว แถมทรัพย์สินเงินทองที่อุดส่าหรือออกแรงโยกออกมาจะมีโอกาสได้ใช้หรือไม่ก็ยังไม่ทราบได้ จะไปพักผ่อนหย่อนใจในแดนไกลนอกประเทศก็ไม่ได้ นับว่าเป็นทุกขัณหาสาหัสหากใครได้ประสบ

เจตนาที่นำเรื่องข้างต้นมาเล่าสู่กันอ่านก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าการเข้ามาระดมทุนหรือลงทุนในตลาดหุ้นมีกฎเกณฑ์กติกาที่ต้องยึดถือปฏิบัติ เป็นกติกา

ที่ป้องกันการเอาเปรียบ สร้างความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุน เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้ามาระดมทุนระยะยาวไปประกอบธุรกิจได้มากขึ้น ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโต มีการจ้างงาน มีรายได้จากการส่งออก รัฐบาลเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้น ถ้าความเชื่อมั่นของตลาดทุนหายไป ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจก็มีปัญหา นี่คือเหตุผลที่ว่า การทำลายความเชื่อมั่นโดยทำผิดกฎหมายทำไม่ถึงถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรง

อยากจะเรียนย้ำในทำนองนี้ว่า ยังมีนักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บางรายยังมีพฤติกรรมอยากรวยทางลัด รวมถึงพ่อค้าที่อยากรวยทางลัด โดยการนำหุ้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดฯ เลิกคิดได้แล้วนะครับ **เงินทองที่ได้มาโดยผิดกฎหมายหรือโดยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นเงินบาป** เรื่องราวข้างต้นน่าจะช่วยให้เตือนสติว่า **ผลพวงแห่งโลภะ** ทำให้ทุกขัณหาสาหัสขนาดไหน **M&V**

“ การเข้ามาระดมทุนหรือลงทุนในตลาดหุ้นมีกฎเกณฑ์กติกาที่ต้องยึดถือปฏิบัติ เป็นกติกาที่ป้องกันการเอาเปรียบ สร้างความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุน เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้ามาระดมทุนระยะยาวไปประกอบธุรกิจได้มากขึ้น ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโต มีการจ้างงาน มีรายได้จากการส่งออก รัฐบาลเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้น ถ้าความเชื่อมั่นของตลาดทุนหายไป ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจก็มีปัญหา นี่คือเหตุผลที่ว่า การทำลายความเชื่อมั่นโดยทำผิดกฎหมายทำไม่ถึงถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรง ”